



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ
เรื่อง กำหนดวิธีการลงคะแนนเลือกและการประมวลผลตรวจนับคะแนนเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ

.....

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง การรับสมัครและอำนาจการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยในประกาศได้กำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครและอำนาจการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ประกาศให้บุคลากรได้รับทราบเป็นการทั่วไปแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง เลื่อนกำหนดการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการคัดเลือก และการลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในประเทศไทยมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ ประกอบกับการกำหนดให้ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถานศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานที่ทำงานตามปกติ ตามมาตรการผ่อนคลายเป็นสถานการณ์การลดการแพร่ระบาดของโรค (COVID-19) ฉบับที่ ๑๗

ตามพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบให้การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมตามพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓ และมีมติกำหนดการนำเสนอวิสัยทัศน์ และการดำเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ฉบับที่ ๒ และเพื่อให้การดำเนินการในการลงคะแนนเลือกและการประมวลผลตรวจนับคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส

อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ ๑๘๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ จึงให้กำหนดวิธีการดำเนินการลงคะแนนเลือก และการประมวลผลตรวจนับคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ ประจำ ดังนี้

๑. กำหนดวันและเวลาในการลงคะแนนเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในแต่ละวิทยาเขต ได้แก่

บางเขน

หน่วยเลือกตั้ง	ส่วนงาน
โถงชั้น ๑ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี	คณะประมง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะสิ่งแวดล้อม สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี สำนักงานอธิการบดี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาคารระพี สาคริก	คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ สำนักบริหารการศึกษา สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ	คณะเกษตร คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย สำนักหอสมุด สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
คณะสัตวแพทยศาสตร์	คณะวนศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

วิทยาเขตกำแพงแสน ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย

วิทยาเขตศรีราชา ณ ชั้น ๑ อาคาร ๑ บริการวิทยาการ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ณ ชั้น ๑ อาคารบริหาร

โดยให้หน่วยเลือกตั้งปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข เรื่อง การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ได้แก่ กำหนดจุดยืนของผู้มาลงคะแนนเลือกให้มีระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล ณ จุดลงทะเบียน ตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาลงคะแนน และให้ผู้มาลงคะแนนสวมใส่หน้ากาก เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. ให้ประธานอนุกรรมการฯ ที่กำกับดูแลประจำหน่วยเลือกตั้งในแต่ละหน่วยเลือกตั้งแจ้งเริ่มต้นการลงคะแนนเลือก

๒. ให้ผู้มีสิทธิเลือก มาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งตามที่ประกาศกำหนด พร้อมกับแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวพนักงาน หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะ หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ แสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือก จากนั้นให้ลงลายมือชื่อในเอกสารที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อเข้าใช้สิทธิลงคะแนนเลือกในคูหาที่จัดเตรียมไว้สำหรับเป็นที่ลงคะแนนเลือก

๓. ให้ผู้มีสิทธิเลือก เข้าช่องทางในช่องทางที่กำหนดไว้ให้เป็นช่องทางเข้า ในการลงคะแนนเลือกผู้มีสิทธิเลือกใช้วิธีลงคะแนนลับ โดยผู้มีสิทธิเลือกสามารถลงคะแนนเลือกผู้สมัครได้สามหมายเลข โดยวิธีกาเครื่องหมาย X ลงในช่อง “ออกเสียงเลือก” ในกรณีประสงค์ออกเสียงลงมติ ให้กาเครื่องหมาย X ลงในช่อง “งดออกเสียง” และเมื่อทำการลงคะแนนเลือกเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้มีสิทธิเลือกหย่อนบัตรลงในกล่องรับบัตรและออกจากคูหาในช่องทางที่กำหนดไว้ให้เป็นช่องทางออก

๔. เมื่อถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ให้ประธานอนุกรรมการฯ กำกับดูแลประจำหน่วยเลือกในแต่ละหน่วยเลือก แจ้งหมดเวลาและยุติการลงคะแนนเลือกทันที ในกรณีที่ยังมีผู้มีสิทธิเลือกได้รับบัตรเลือกตั้งเพื่อรอลงคะแนน ให้สามารถดำเนินการให้ครบถ้วน จากนั้นให้ประธานอนุกรรมการฯ ดำเนินการตรวจนับคะแนน ณ สถานที่เลือกตั้ง ทั้งนี้ ในการวินิจฉัยบัตรเสียให้อยู่ในดุลพินิจของประธานอนุกรรมการรับสมัครและอำนวยความสะดวกฯ จากนั้นรายงานผลคะแนนมายังคณะกรรมการฯ หลังการตรวจนับเสร็จสิ้น ภายในวันที่เลือกตั้งตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยวิธี teleconference หรือวิธีการอื่นที่คณะกรรมการกำหนด

๕. ให้ประธานคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ เป็นผู้ประกาศผลการตรวจนับคะแนนเลือกประจำหน่วยเลือกบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยเปิดเผยพร้อมกัน ทั้งนี้ ในการประกาศผลการตรวจนับคะแนนจะมีการถ่ายทอด Nontri Live และ teleconference ไปพร้อมกันทุกวิทยาเขตจากห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี บางเขน เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.

๖. คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ ประชุมพิจารณารับรองรายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกสูงสุดตามลำดับจำนวนสามคน ให้เป็นผู้ได้รับเลือก และในกรณีที่ผู้มีผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกสูงสุดในลำดับใดเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลากตัดสินเฉพาะผู้ได้รับคะแนนเสียงเลือกเท่ากันนั้น โดยให้ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ จับสลากต่อหน้าคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ

๗. ให้ประธานอนุกรรมการฯ ที่กำกับดูแลประจำหน่วยเลือก นำคะแนนเลือกพร้อมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ ใบลงคะแนนและเอกสารการลงลายมือชื่อผู้มาใช้สิทธิเลือก ใส่ซองปิดผนึกและลงลายมือชื่อกำกับ ส่งมายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๙ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายในวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๘. ให้ประธานคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ เสนอชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกสูงสุดตามลำดับจำนวนสามคน ตามข้อ ๖ ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อประกาศผลการเลือกต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ)

ประธานสภาพนักงาน

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ